

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn Thành phố

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” (gọi tắt là Chỉ thị số 27), Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 27, nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn Đảng bộ Thành phố. Khuyến khích động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chủ trương của Đảng về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Thủ đô.

2. Yêu cầu

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội cần tập trung chỉ đạo thực hiện của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị từ Thành phố tới cơ sở.

Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, nhất là người đứng đầu nghiêm túc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 27, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với thực hiện chức trách, nhiệm

vụ được giao để triển khai thực hiện Chỉ thị 27 và các quy định của pháp luật về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; lồng ghép nội dung giáo dục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chương trình giáo dục tại các nhà trường; huy động sự tham gia của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao hiệu quả thực hiện.

Nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội, trước hết là của các cấp uỷ, tổ chức đảng, từng cơ quan, đơn vị, địa phương; là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, phải gương mẫu, vận động gia đình, Nhân dân tích cực tham gia thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần nâng cao hiệu quả việc huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực kinh tế - xã hội cho phát triển đất nước, nâng cao cuộc sống Nhân dân.

2. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế để kịp thời thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Căn cứ hướng dẫn của Trung ương, các quy định của pháp luật, các cấp uỷ, tổ chức đảng chỉ đạo rà soát, kiến nghị hoàn thiện các quy định để thực hiện theo hướng lấy tiết kiệm là mục tiêu, chống lãng phí là nhiệm vụ, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi; tập trung xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; quy định cụ thể hành vi vi phạm, hình thức xử lý; chú trọng các lĩnh vực dễ xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực như đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tín dụng, quản lý tài sản công, đầu tư công, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Thành phố nhất là xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả chiến lược và chương trình quốc gia về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện (hoặc đề xuất bổ sung, hoàn thiện) hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá, chế độ chi tiêu công làm căn cứ để giảm hao phí trong sử dụng vốn, tài sản, tài nguyên, lao động, thời gian lao động... cho phù hợp các quy định của pháp luật và thực tiễn của Thành phố nhằm thực hiện hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí

Các cấp uỷ, tổ chức đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực quốc gia, Thành phố; khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả,

bền vững đối với đất đai, tài nguyên, khoáng sản, giảm thiểu thất thoát, lãng phí, tác động tiêu cực đến môi trường. Các cơ quan đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm quy định về mua sắm công, xây dựng và sử dụng trụ sở, tổ chức hội nghị, lễ kỷ niệm, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không lãng phí, phô trương. Tăng cường công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công; ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính, xã hội hoá cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, địa phương đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra lãng phí, tiêu cực, nơi có nhiều đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Kịp thời phát hiện, phòng ngừa, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm, gây thất thoát, lãng phí nguồn lực; thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của các cơ quan chức năng, thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước.

Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chú trọng giám sát những lĩnh vực dễ xảy ra thất thoát, lãng phí lớn như: các dự án trọng điểm, dự án chậm triển khai, dự án sử dụng vốn ODA, dự án BOT, khai thác sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản... hiệu quả thấp để có giải pháp sớm đưa các tài sản này vào phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

4. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, vai trò giám sát, phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp Thành phố trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của xã hội, giám sát của cộng đồng dân cư cơ sở, ban thanh tra nhân dân; vận động khuyến khích đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát việc thực hiện Chỉ thị và chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; triển khai sâu rộng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Kịp thời phát hiện, thông tin, phản ánh, ngăn chặn hành vi gây thất thoát, lãng phí, tiêu cực; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình, sáng kiến; có biện pháp thiết thực bảo vệ người đấu tranh, tố giác hành vi gây lãng phí, thất thoát.

Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị; phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng, thực hiện tốt quy chế, hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa",

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng văn hoá tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, tổ chức; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội.

5. Tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy, các cấp ủy, chính quyền tiến hành đánh giá sơ, tổng kết kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thường xuyên và định kỳ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy đảng từ Thành phố đến cơ sở căn cứ Kế hoạch của Thành ủy, chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch đề tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ này.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo UBND Thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan xây dựng các quy định, kế hoạch, chương trình cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã làm tốt công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm; không thực hiện hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí trong hệ thống chính trị các cấp của Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tốt Chỉ thị số 27 và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phê phán hành vi trù dập người đấu tranh, tố giác hành vi gây lãng phí, thất thoát hoặc lợi dụng việc tố cáo để vu khống, hạ uy tín người khác...; công khai kết quả xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực, lãng phí hoặc những vi phạm trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của Đảng và pháp luật.

4. Các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu Thành ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này.

5. Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường giám sát và phản biện xã hội kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi gây thất thoát, lãng phí, tiêu cực; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, thực hiện tốt quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Thành phố về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

6. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá sơ, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 27 và Kế hoạch này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng,
- Ban Nội chính TW,
- Văn phòng TW Đảng,
- Ban Thường vụ Thành ủy,
- Đảng đoàn HĐND TP,
- BCS Đảng UBND TP,
- Các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy,
- Các đ/c Thành ủy viên,
- Các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các tổ chức CT-XH TP,
- Các cấp ủy trực thuộc,
- Lưu VPTU, BNCTU(3b).

(Để b/cáo)

(Để thực hiện)

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Thị Tuyền

